

*

Rạch Giá, ngày 12 tháng 5 năm 2017

Số: 36 -KH/ĐU

KẾ HOẠCH

Thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Thực hiện Kế hoạch số 73-KH/TU, ngày 26-12-2016 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 58-KH/TU, ngày 11-5-2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (gọi tắt là *Kết luận số 10-KL/TW*), Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1- Mục đích:

Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức, lao động (ĐV, CC, VC, LĐ) về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí từng bước xây dựng bộ máy hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả.

Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý các hành vi quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi bao che, dung túng, tiếp tay, cản trở việc chống tham nhũng, lãng phí để góp phần ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí.

2. Yêu cầu

Các các chi bộ, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém; triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí;

Đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là công tác phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng được kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1- Công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến toàn thể ĐV, CC, VC, LĐ về những chủ trương, giải pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng

phí; đặc biệt Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, lãng phí,...

Phát huy vai trò giám sát của đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong việc tham gia giám sát, phát hiện, tố giác các hành vi quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

2- Nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trước hết là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy phối hợp với Ban Giám đốc Sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với việc thực hiện học tập có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

Người đứng đầu cấp ủy đảng, thủ trưởng của cơ quan, các chi bộ, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc phải gương mẫu, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chú trọng phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí; các hành bao che, dung túng, cản trở việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

3- Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ ĐV, CC, VC, LĐ; thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Các Chi bộ, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ ĐV, CC, VC, LĐ bằng nhiều hình thức, nhằm ngăn ngừa các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với người vi phạm.

Thực hiện nghiêm quy định về công tác tổ chức, cán bộ; chú ý việc bố trí ĐV, CC, VC, LĐ phù hợp và chuyển đổi vị trí theo quy định. Kiên quyết và kịp thời điều chuyển, miễn nhiệm, thay thế ĐV, CC, VC, LĐ có biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí; Thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp lại bộ máy và tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ ĐV, CC, VC, LĐ cho phù hợp.

4- Kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của ĐV, CC, VC, LĐ; thực hiện nghiêm quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ.

Đảng ủy phối hợp với Ban Giám đốc Sở lãnh đạo thực hiện nghiêm việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập ĐV, CC, VC, LĐ theo quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát, xác minh việc kê khai, thu nhập tài sản, nhất là những trường hợp bổ nhiệm công chức, viên chức và trường hợp có đơn tố cáo, phản ánh; xử lý nghiêm đối với người kê khai không trung thực.

5- Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản, quy định về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hiện tốt cải cách hành chính, công khai, minh bạch.

Đảng ủy phối hợp với Ban Giám đốc Sở lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở là những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; Thực hiện nghiêm các quy định về cải cách thủ tục hành chính.

Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản, quy định về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí không còn phù hợp.

6- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ việc tham nhũng, lãng phí.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra nhất là các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí như: tài chính, công tác xây dựng cơ bản, công tác quy hoạch, công tác tổ chức, cán bộ, giải quyết thủ tục hành chính, ...xử lý kịp thời, nghiêm minh những vụ việc tham nhũng, lãng phí về mặt Đảng và chính quyền theo quy định.

7- Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực để ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí.

Đảng ủy phối hợp với Ban Giám đốc Sở chỉ đạo rà soát, hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn được giao, phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc giải quyết công việc và có chế tài xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn và đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí ở cơ quan, đơn vị. Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một trong những tiêu chí để xem xét đánh giá năng lực, trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí, trước hết là trong ĐV, CC, VC, LĐ; chú trọng xây dựng ý thức tự giác chấp hành, mạnh dạn đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

8- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức có chức năng phòng, chống tham nhũng.

Phát huy chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Sở trong công tác triển khai thực hiện trong công tác hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Nâng cao vai trò của Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Sở trong công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên trong việc thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Ban Giám đốc, các chi bộ, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc tổ chức triển khai quán triệt đến ĐV, CC, VC, LĐ thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Đồng thời triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này.

Giao Thanh tra Sở phối hợp Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở theo dõi, đơn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch này và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện lồng ghép vào báo cáo định kỳ công tác phòng chống tham nhũng theo quy định./.

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy Khối;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các chi bộ;
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc;
- ĐV, CC, VC, LĐ;
- Lưu Đảng ủy.

T/M ĐẢNG ỦY



Ngô Công Tước